

## นโยบายสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ

บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานลง และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เป็นเป้าหมายหนึ่งในหน้าที่การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายฉบับนี้ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทางบริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละ 99 โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเข้าร่วมมาตรฐานด้านความยั่งยืนโดยสมัครใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยในฐานะภาคีของข้อตกลงโลก แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

2. กำหนดเป้าหมายและแผนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และน้ำอย่างยั่งยืน

3. จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะของเสีย และมลพิษ รวมไปถึงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ พร้อมกำหนดดัชนีชี้วัดที่สำคัญและมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูล ตลอดจนมีการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียในส่วนของผลการดำเนินงานและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

5. ส่งเสริมความตระหนักในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกคน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 6/2566



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท